

'บิกป้อม'ยันไม่ท่วมเหมือนปี54 ฝ่าระวัง10อ่าง-พื้นที่เสี่ยงเจ้าพระยา

อ่านต่อหน้า | 4

“บิกป้อม”ยันไม่ท่วมเหมือนปี54ฝ่าระวัง10อ่าง-พื้นที่เสี่ยงเจ้าพระยา

ผู้จัดการรายวัน360 - “บิกป้อม” เผยนำภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล สูงขึ้นจริง แต่การันตีไม่เหมือนท่วมปี 54 แน่ “ซัชชาติ” ยัน กทม. เอาอยู่ หากฝนไม่ตกเพิ่ม เร่งระบายน้ำลงอุโมงค์ และได้กองทัพช่วยนำเรือผลักดันน้ำ ลั่นจะใช้อำนาจทุกเม็ดจัดการพวกก่อสร้าง หากจำเป็นต้องสั่งให้หยุดก่อน พร้อมเตือน 4 เขต ระวังท่วม หลังเปิดประตูระบายน้ำลาดกระบังและวัดกระทุ่มเสือปลา ก่อนช. เตือนฝ่าระวัง 10 อ่างเก็บน้ำ พื้นที่เสี่ยงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา 16-17 ก.ย.นี้ ด้านพทฯ ระวังอ่วม น้ำท่วมหนัก รถมจมเทียบ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รัชการาชการแทนนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลาง โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล ว่า เกิดจากการไหลลงของน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ ทำให้น้ำในพื้นที่ภาคกลางสูงขึ้น แต่ไม่เหมือนปี 2554 ก็แล้วกัน ไม่ท่วมหนักแบบนั้น และขณะนี้ ได้กำชับให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในเรื่องน้ำ เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่แล้ว ท่ามาโดยตลอดเวลามาแล้ว

นายซัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ กทม. วานนี้ (12 ก.ย.) พบว่าน้ำตื้น คลองลาดพร้าวลดไป 50 ซม. คลองเปรมประชากรลดไปประมาณ 30 ซม. ที่หนักสุดและยังน่าเป็นห่วง คือลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ น้ำยังไม่ลด แต่เชื่อว่าเมื่อสถานการณ์การคลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากรดีขึ้น คลองประเวศฯ ก็จะดีขึ้นตามไปด้วย ซึ่งได้สั่งการให้เปิดประตูระบายน้ำในเขตลาดกระบัง ลงคลองพระโขนงมากขึ้น แต่จะเปิด 100% คงไม่ได้ ต้องค่อย ๆ เปิดเพื่อให้หน้าทยอยเข้ามา และดูดด้านปลายออก และในระยะยาว คงต้องปรับปรุงประสิทธิภาพคลองให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ท่วม จะท่วมเฉพาะพื้นที่ติดคลอง ซึ่ง กทม. ได้เตรียมกระสอบทราย อาหาร ยา ห้องนำเคลื่อนที่ ส่วนกรมชลประทานก็เข้ามาช่วย โดย

จากการติดตาม พบว่า ตอนนี้น้ำด้านข้างเต็ม ทางสมุทรปราการก็ออกไม่ได้ เลยต้องออกจากตะวันออกและใต้ ซึ่งน้ำก็ยังเต็มอยู่ และส่วนหนึ่งก็ออกทางตะวันตก ส่วนการดึงน้ำขึ้นทางรังสิต ขึ้นอยู่กับกรมชลประทานพิจารณาความเหมาะสม โดยที่กังวล ยังมีจุดบริเวณถนนทรงวาดนิดหนึ่งที่เป็นพื้นที่เอกชนและไม่ให้เข้าไปทำเขื่อน จึงได้เอาระสอบทรายไปวางล้อม บังคับน้ำออกมา สำหรับพื้นที่ก่อสร้างต่างๆ ยังคงเป็นจุดอ่อน เช่น ถนนเทพวิภังค์ ได้สั่งให้สำนักการโยธา ให้มีการเร่งรัดการก่อสร้าง ส่วนถนนแจ้งวัฒนะเป็นของกรมทางหลวง ได้ขอความร่วมมือให้ผู้รับเหมาช่วยลอกท่อ เพราะมีทรายเยอะ ซึ่ง กทม.จะลงตรวจให้ละเอียด และมีอำนาจอะไร ก็ใช้อำนาจทุกเม็ด ถ้ามีผลกระทบ ก็ต้องมีการให้หยุดการก่อสร้างก่อน

นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่า กทม. กล่าว ว่า หากลาดพร้าวและแสนแสบดีขึ้น จะเร่งนำน้ำจากลาดกระบังมาลงอุโมงค์ให้มากขึ้น เป็นรูปแบบเดิมที่วางไว้ แต่จัดลำดับสำคัญในการระบาย

นายจิตติ ชัชวานิชย์ ปลัด กทม. กล่าวว่า ได้รับการประสานจากกองทัพไทย นำเรือมาใช้ผลักดันน้ำเพิ่มมากขึ้นแล้ว น่าจะทำให้น้ำลดลงจากปลายทาง และไหลเข้าอุโมงค์ได้ดีขึ้น

วันเดียวกันนี้ กทม. โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์แจ้งเรื่องระดับน้ำในคลอง โดยระบุว่า ระดับน้ำคลองประเวศบุรีรมย์เพิ่มขึ้น จากการเปิดประตูระบายน้ำลาดกระบังและวัดกระทุ่มเสือปลา โดยมี 4 เขตที่จะได้รับผลกระทบ ได้แก่ ลาดกระบัง ประเวศ สวนหลวง พระโขนง

ด้านกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ประกาศแจ้งเตือนให้ฝ่าระวังระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ 10 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล อ่างเก็บน้ำกัวดอหมา อ่างเก็บน้ำแม่มอก บึงบอระเพ็ด อ่างเก็บน้ำทับเสลา อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ่างเก็บน้ำมูลบน อ่างเก็บน้ำบางพระ และอ่างเก็บน้ำหนองปลา

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 13 กันยายน 2565

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3778

หน้า: 1 (ล่าง), 4

Col.Inch: 53.42

Ad Value: 80,130

PRValue (x3): 240,390

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'บึ๊กบ้อม' ยันไม่ท่วมเหมือนปี 54 ฝ่่าวังวัง 10 อ่าง - พื้นที่เสี่ยงเจ้าพระยา

ไหล รวมทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีปริมาตรน้ำมากกว่า 80% และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่ด้านท้ายน้ำทั่วประเทศ และยังคงขอให้ฝ่่าวังวังระดับน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 16-17 ก.ย. โดยพื้นที่เสี่ยงประกอบไปด้วยชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ คลองโพงผอง จ.อ่างทอง คลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ต.หัวเวียง อ.เสนา ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.นนทบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพฯ เนื่องจากจะมีฝนตกหนัก

ส่วนสถานการณ์ในต่างจังหวัด พบว่า ในพื้นที่ อ.บางละมุง และพัทยา ที่มีฝนตกหนัก ได้ส่งผลน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง สูงตั้งแต่ 30 ซม. ถึง 1 เมตรในบางจุด ทำให้รถยนต์ประชาชนได้รับความเสียหายจากการขับลุยน้ำหลาย 10 คัน และในพื้นที่ อ.เมือง จ.ระยอง ก็มีน้ำท่วมขังถนนสาย 36 บริเวณแยกสมเด็จย่า มีรถยนต์จมน้ำ 2 คัน การจราจรติดขัด.